

Trường THPT Yên Viên, nơi ấy biết bao nhiêu tình

16:40 31/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Nhắc nhớ về mái trường xưa nơi mình gắn bó, hẳn ai cũng sẽ nhớ mãi không nguôi về những kỉ niệm của thửa học trò, nhớ thầy cô, nhớ bè bạn. Nhớ những ánh mắt, nụ cười, nhớ những băng khuôn xao xuyến, những tình yêu chớm nở tuổi học trò, những nhắc nhở ân cần của thầy cô và những câu hát, những vần thơ vang lên trong niềm xúc động bồi hồi.

Tất cả tình yêu và những nỗi nhớ ấy chúng tôi gửi chôn nơi mái trường THPT Yên Viên yêu dấu suốt những tháng năm qua. Mái trường ấy là nơi vun trồng, nuôi dưỡng và chắp cánh cho biết bao ước mơ, hoài bão của tuổi xanh được bay cao bay xa.

Ấn tượng đầu tiên của bất cứ ai khi đặt chân tới ngôi Trường THPT Yên Viên thân yêu của chúng tôi là những hàng xà cừ cổ thụ to cao tỏa bóng khắp sân trường, không biết tự bao giờ những hàng cây đó đã chứng kiến bao kỷ niệm buồn vui của những lớp thế hệ học trò. Đó còn là dấu ấn lưu mãi những kỷ niệm thửa học trò hồn nhiên vô tư trong sáng của chúng tôi.



Trường THPT Yên Viên, mái trường giàu truyền thống và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của Thủ đô Hà Nội.

Trải qua gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Yên Viên đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của Thủ đô nói chung và quê hương Gia Lâm nói riêng. Dưới mái trường này, nhiều thế hệ thầy cô đã hoàn thành sứ mệnh người đưa đò trên dòng sông tri thức và những lớp học trò đã nối tiếp nhau ra trường, trưởng thành. Nhiều cựu học sinh của trường đã thành công trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật, văn học, giáo dục, quân sự cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong những tấm gương tiêu biểu đó phải nhắc đến là cô giáo Vũ Hương Lan, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Viên, là cựu học sinh của trường khóa 24, sau bao năm bay xa vươn mình tìm kiếm tri thức, nay cô lại trở về gắn bó với mái trường dấu yêu.

Riêng với chúng tôi, những cựu học sinh của niên khóa 2000-2003 Trường THPT Yên Viên còn cảm nhận về mái trường đầy kỷ niệm này với một vẻ đẹp thiêng liêng, tất cả đều lấp lánh những kỷ niệm trong trẻ của tuổi xanh. Từng viên phấn trắng trên tay cô, tay thầy, bao lời giảng bài trang nghiêm mà ấm áp đã dẫn đường cho bao thế hệ nối tiếp nhau cùng trưởng thành để rồi từ nơi này

bao thế hệ cùng nhau đi xây dựng quê hương đất nước. Lời giảng của thầy cô đã in sâu trong tâm trí mỗi thế hệ. Đó vừa là những lời nhắc nhở, động viên, tin tưởng, vừa là hành trang cho chúng tôi bước vào đời.

Bao ký ức ùa về trong ngày hẹn ước thanh xuân



Thầy và trò Trường THPT Yên Viên chung vui trong ngày hội khóa

Và hôm nay, chúng tôi được trở về với mái trường xưa yêu dấu trong ngày hội khóa “ 20 năm ngày trở về”. Bao ký ức lại ùa về vẹn nguyên của những tháng năm ngồi trên ghế nhà trường cấp 3, Trường PTTH Yên Viên. Đó là ba năm ngắn ngủi, nhưng đủ để biến mọi thứ thành những kỷ niệm yêu thương, đong đầy, chuyến tàu thanh xuân của niên khoá 2000 - 2003 đã cập bến sau 20 năm xa mái trường THPT Yên Viên. Những cánh chim bay đi muôn nơi nay đã về đây tụ hội để thăm lại mái trường xưa, tri ân sự dìu dắt của thầy cô và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của tuổi học trò hồn nhiên mơ mộng. Một ngày hội đáng nhớ vẫn hằng ấp ủ bấy lâu.

Ngày hội khóa được tổ chức long trọng và đầy tâm huyết với sự hiện diện của các thầy cô giáo, những người lái đò năm ấy cùng 350 cựu học sinh niên khóa 2000 - 2003 mang đầy kỷ niệm. Không khí trên sân trường vui tươi rộn rã cùng với những tiếng nhạc tuổi hồng, với những tiếng nói,

tiếng cười rộn rã, những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm nồng ấm của bạn bè sau bao năm xa cách; lại được đắm chìm trong không gian xưa cũ đã được ban tổ chức tái hiện một cách sinh động và đầy ý nghĩa. Tất cả làm nên một không khí rất tung bừng.



Tiết mục văn nghệ đặc sắc do những nam thanh nữ tú niên khóa 2000 - 2003.

Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ "Cây nhà lá vườn" rất đặc sắc do những nam thanh nữ tú niên khóa 2000-2003 biên đạo, biểu diễn với chủ đề thầy cô và mái trường. Có lẽ đây là điều mà ai trong ngày hội hôm ấy cũng ấn tượng. Bởi cho dù công việc có bận đến đâu, các bạn vẫn thu xếp được thời gian để cùng đến đây với nhau tập những lời ca, điệu múa để tái hiện lại một thời thanh xuân nồng cháy bên mái trường Yên Viên. Điều đó thật đáng trân quý. Đáp lại sự nhiệt huyết đó là những ánh mắt, những nụ cười say mê, những cánh tay hòa theo điệu múa của thầy cô và các bạn phía dưới sân khấu.



Cô giáo Vũ Hương Lan - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

Tiếp sau đó, toàn thể thầy cô và các cựu học sinh được sống lại với không khí của tiết chào cờ mà 20 năm nay mọi người mới được tham dự. Những giây phút lắng đọng, quý giá và thiêng liêng với tất cả chúng tôi, những cựu học sinh Trường THPT Yên Viên. Sau lễ chào cờ thiêng liêng lắng đọng đó là bài phát biểu đầy xúc động của Trưởng ban tổ chức bạn Nguyễn Nam Hải, thành viên lớp 12A7 đã đại diện cho hơn 300 cựu học sinh bày tỏ cảm xúc và gửi lời tri ân tới toàn thể các thầy cô giáo. Đặc biệt hơn cả là bài phát biểu của cô giáo Vũ Hương Lan, xúc động và tự hào là 1 trong những cánh chim đầu đàn của các thế hệ học sinh Trường THPT Yên Viên sau bao năm tung cánh bay xa tới những chân trời mơ ước để rồi hôm nay được trở về đây làm việc, cống hiến và tiếp bước thế hệ cha anh, cùng vun trồng lên những tài năng cho đất nước. Cô bày tỏ lòng biết ơn cao cả đối với những thế hệ nhà giáo đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nói chung và Trường THPT Yên Viên nói riêng.



Thầy giáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Hiệu trưởng nhà trường đánh lên những tiếng trống thân thương trong ngày hội khóa.

Mỗi bài phát biểu lại đưa chúng tôi đến những cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng có lẽ bài phát biểu của thầy Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Hiệu trưởng nhà trường là ánh lửa hồng thấp sáng ngọn lửa trong tim chúng tôi. Thầy thực sự xúc động khi được tham dự ngày hội khóa của chúng tôi. Bài phát biểu của thầy như những thước phim chiếu chậm, đưa chúng tôi về miền thanh xuân, cho chúng tôi hiểu thêm về ngôi trường trong ký ức thửa học trò của chúng tôi. Tiếp đó, Thầy đưa chúng tôi về với miền ký ức của tuổi học trò với âm thanh của những tiếng trống trường thân thương, những thanh âm đó vang lên lúc này đã làm cho hơn 300 con tim hòa cùng một nhịp. Đó là nhịp đập của thanh xuân.

Hội khóa 20 năm ngày trở về không chỉ là dịp học trò tri ân thầy cô, hội ngộ bạn bè mà còn là những khoảnh khắc quý báu thầy cô được gặp nhau hàn huyên tâm sự sau bao năm xa cách. Chúng tôi, những học sinh của niên khóa 2000 - 2003 còn cùng góp tạo nên một Quỹ khuyến học nhỏ, trị giá 44 triệu đồng để dành tặng cho nhà trường với những mong, góp một phần nhỏ bé, chung tay giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học...



Đại diện cựu học sinh khóa 2000 - 2003, bạn Phan Thị Thư, cựu học sinh lớp 12A2 chia sẻ trong ngày hội khóa.

Ngày hội khóa còn ghi dấu bởi buổi talk show thân mật cởi mở và chan hòa tình yêu thương đã diễn ra ngay trên sân khấu hoành tráng của ngày hội. Thật xúc động và thiêng liêng biết mấy. Để đáp lại tình cảm ấy, đại diện những cựu học sinh khóa 2000 - 2003, bạn Phan Thị Thư cựu học sinh lớp 12A2 có đôi lời tâm sự, bạn cho biết: “Hình ảnh chính em của 20 năm trước cũng mang tới cho em rất nhiều sự ghen ngào. Một cô gái vừa bước vào tuổi trăng tròn mỗi ngày lách cách đạp xe tới trường như biết bao bạn học khác. Chỉ khác là, em đi học với một đôi chân khập khiễng vừa trải qua đợt điều trị bạo bệnh. Em mang một dáng đi bất thường, với nhiều e ngại từ trong chính suy nghĩ của bản thân. Thế nhưng, chưa khi nào em bị bất kỳ bạn nào dù lạ hay quen chế giễu. Em nhớ như in, dưới sự giúp đỡ một cách chủ động của Ban Giám hiệu trường thời ấy và cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Lợi, cũng là giáo viên dạy văn lớp 10A2, em được đặt cách học môn thể dục vì những bất tiện trong vận động. Đôi chân em dần lành lặn, và chỉ sau đó một năm, em đã có thể vận động thể thao như tất cả các bạn. Em vẫn luôn tin rằng, đó là sự sắp xếp kỳ diệu của nhân duyên, và chính mái trường này, các thầy cô, các bạn, đã góp phần chữa lành sức khỏe, tâm hồn và mở hy vọng cho em về một cuộc sống, tương lai tươi đẹp.” Bài phát biểu của Thư đã khiến những con tim ngừng đập, ngưng lại, chắt chiu từng giọt kỷ niệm của một thời mộng mơ.



Niềm vui của thầy và trò trong ngày hẹn ước thanh xuân.

Khép lại ngày hội khóa đầy cảm xúc là phần tặng hoa, quà tri ân tới tất cả các thầy cô - những bông hoa tươi thắm ấy như thay lời muốn nói của chúng tôi tới “những người lái đò thầm lặng năm nào” rằng: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây/ Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.”

Và những bông hoa, những lời ca, những nụ cười ấy đã cùng tạo nên những tấm hình đẹp, lưu lại kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của thầy trò Trường THPT Yên Viên chúng tôi. Để mai đây 5 năm, 10 năm sau gặp lại chúng tôi lại được ngồi ngắm mình, đắm chìm trong những phút giây “ hẹn ước thanh xuân”.

Hoàng Phương

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/thpt-yen-vien-noi-ay-biet-bao-nhieu-tinh>